

รายงานผลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อ 33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

กิจกรรม	งบประมาณ	รายละเอียด/ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
การตรวจติดตาม การใช้จ่าย เงินอุดหนุน โรงเรียนเอกชน	36,000	<p>1. การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 9 โรงเรียน พบว่า โรงเรียนเอกชนในระบบ มีผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ แบ่งกลุ่มได้ 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงาน ระดับปานกลาง มีจำนวน 6 โรงเรียน (2) กลุ่มโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงาน ระดับน้อย มีจำนวน 2 โรงเรียน</p> <p>2. การตรวจติดตามด้านการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ 4 ประเภท สรุปได้ ดังนี้</p> <p>2.1 ด้านการบริหารจัดการเงินอุดหนุนรายบุคคล พบว่า โรงเรียน 2 โรงเรียน จัดทำเอกสารครบถ้วน และโรงเรียน 6 โรงเรียน จัดส่งเอกสารประกอบ ยังไม่ครบถ้วนในวันที่เข้าตรวจโรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>2.2 ด้านการบริหารจัดการเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สรุปได้ ดังนี้</p> <p>2.2.1 ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน พบว่า การจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน พร้อมใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากผู้ปกครองเอกชน 6 โรงเรียน ดำเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โรงเรียน และยังไม่ดำเนินการ 1 โรงเรียน</p> <p>2.2.2 ค่าหนังสือเรียน พบว่า รายการหนังสือเรียน และหลักฐานการซื้อหนังสือโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ดำเนินการได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว แต่อีก 3 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการ และ</p>	<p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>1. การยื่นขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ต้องดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560) และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2565 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคลที่กำหนด ในขณะที่การจัดทำคำขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2566 (อน. 1 อน.2 และ อน.3) พร้อมเอกสารประกอบโรงเรียนต้องจัดทำคำขอพร้อมจัดส่งเอกสารประกอบ</p>

กิจกรรม	งบประมาณ	รายละเอียด/ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
การตรวจติดตาม การใช้จ่ายเงิน อุดหนุน โรงเรียนเอกชน	36,000	<p>จำนวน 4 โรงเรียน ยังไม่ดำเนินการ ตามลำดับ ในขณะที่ การดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ การจัดซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนเอกชน จำนวน 8 โรงเรียน พบว่า จำนวน 2 โรงเรียน สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ในขณะที่ ที่โรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน อยู่ระหว่าง ดำเนินการ และจำนวน 4 โรงเรียน ยังไม่ดำเนินการ และการดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ การตรวจรับหนังสือเรียน จำนวน 2 โรงเรียน สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการ และ จำนวน 4 โรงเรียน ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>2.2.3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า โรงเรียนทั้ง 8 โรงเรียน ดำเนินโครงการกิจกรรมฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วน จำนวน 4 โรงเรียน อยู่ระหว่าง ดำเนินการ และจำนวน 4 โรงเรียน ยังไม่ดำเนินการ ในขณะที่หลักฐานการนำเงินไปใช้ในกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนแต่ละด้าน พบว่า จำนวน 3 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการไม่เป็นระบบ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ จำนวน 5 โรงเรียน ยังไม่ดำเนินการ จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงิน</p> <p>2.3 ด้านการบริหารจัดการเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) สรุปได้ ดังนี้</p> <p>2.3.1 คำร้องขอรับการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2566 พบว่า โรงเรียน เอกชนทั้ง 8 โรงเรียน สามารถดำเนินการจัดทำคำ ขอรับการอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ได้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว</p> <p>2.3.2 โรงเรียนจัดทำแผนการบริหารจัดการ อาหารเสริม (นม) พบว่า โรงเรียนทั้ง 8 โรงเรียน สามารถดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการ อาหารเสริม (นม) ได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>ให้ครบถ้วนตามที่ สข.กำหนด พร้อมหลักฐานงานการเงิน และบัญชีของโรงเรียน งบ รายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดง ฐานะการเงิน (งบดุล) 2. โรงเรียนควรจัดทำและ จัดเก็บหลักฐานการซื้อ หนังสือเรียน ใบสั่งซื้อ รายการหนังสือเรียน หลักฐานการส่งมอบ การ ตรวจรับหนังสือใบเสร็จรับเงิน ของโรงเรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการ ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน เอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่า หนังสือเรียน อุปกรณ์การ เรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่2) พ.ศ.2553 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 และระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การกำหนดมาตรการ ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน เอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่า หนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน พ.ศ. 2564 พร้อมทั้ง ประกาศและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p>

กิจกรรม	งบประมาณ	รายละเอียด/ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
การตรวจติดตาม การใช้จ่าย เงินอุดหนุน โรงเรียนเอกชน	36,000	<p>2.3.3 โรงเรียนจัดซื้อนมได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย ภาคเรียนละ 130 วัน พบว่ามีโรงเรียนดำเนินการได้ครบถ้วนถูกต้อง จำนวน 4 โรงเรียน โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โรงเรียน</p> <p>2.3.4 โรงเรียนจัดทำหลักฐานบัญชีรายรับ-จ่ายค่าอาหารเสริม (นม) (นม.5) พบว่า มีโรงเรียนดำเนินการได้ครบถ้วน ถูกต้อง จำนวน 4 โรงเรียน โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โรงเรียน และไม่ดำเนินการ จำนวน 2 โรงเรียน</p> <p>2.3.5 แบบบันทึกการแจกนมให้นักเรียนดื่มปีการศึกษา 2565 – 2566 พบว่า โรงเรียนเอกชนในระบบทั้ง 8 โรงเรียน สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา และแนวทางที่ สช. กำหนด</p> <p>2.3.6 โรงเรียนดำเนินการซื้ออาหารเสริม (นม) จากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกำหนด พบว่าโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 8 โรงเรียน สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน</p> <p>2.3.7 สัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 2566 พบว่าโรงเรียนเอกชนจำนวน 4 โรงเรียน ดำเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีโรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการ และจำนวน 2 โรงเรียนยังไม่ดำเนินการ</p> <p>2.3.8 โรงเรียนไม่ค้างชำระค่านม /หลักฐานการจ่ายเงินค่าอาหารเสริม (นม) พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ดำเนินการจัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินค่าอาหารเสริม (นม) และค้างชำระค่านม จำนวน 4 โรงเรียน โดยมีจำนวน 3 โรงเรียน ดำเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>3. การดำเนินงานเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้โรงเรียนดำเนินการกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน และกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบให้โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญและต้องดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษาที่ขอเบิก ทั้งนี้ให้โรงเรียนจัดเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ครบถ้วน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้</p> <p>4. โรงเรียนควรจัดทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม(นม) ให้ถูกต้องทุกครั้งที่มีการจัดซื้อและจัดเก็บหลักฐานในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) หลักฐานการส่งมอบ การตรวจรับอาหารเสริม(นม) และใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนให้ถูกต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม</p>

กิจกรรม	งบประมาณ	รายละเอียด/ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
การตรวจติดตาม การใช้จ่าย เงินอุดหนุน โรงเรียนเอกชน	36,000	<p>2.4 ด้านการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สรุปได้ ดังนี้</p> <p>2.4.1 โรงเรียนจัดทำแผนบริหารจัดการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน พบว่า โรงเรียนเอกชนในระบบทั้ง 8 โรงเรียน สามารถดำเนินการได้ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>2.4.2 โรงเรียนจัดทำเมนูรายการอาหารที่ถูกหลักโภชนาการตามช่วงวัย พบว่าโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 7 โรงเรียน สามารถจัดทำเมนูรายการอาหารที่ถูกหลักโภชนาการตามช่วงวัยของโรงเรียน ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และจำนวน 1 โรงเรียน ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>2.4.3 โรงเรียนจัดทำประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและติดประกาศให้ผู้ปกครองทราบในที่เปิดเผยของโรงเรียน พบว่าโรงเรียนจัดทำประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ได้ถูกต้อง ครบถ้วน จำนวน 5 โรงเรียน โดยมีจำนวน 3 โรงเรียน ไม่ดำเนินการ</p> <p>2.4.4 หลักฐานการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน พบว่าโรงเรียนเอกชนในระบบจำนวน 2 โรงเรียน ดำเนินการจัดเก็บหลักฐาน จัดทำหลักฐานการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันได้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>2.4.5 โรงเรียนจัดทำบัญชีรับ - จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน พบว่า โรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 6 โรงเรียน ยังไม่ดำเนินการ โดยดำเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วน จำนวน 1 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โรงเรียน ตามลำดับ</p>	<p>เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและให้ดำเนินการชำระค่านมให้ตรงตามกำหนดเวลา และถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด</p> <p>5. โรงเรียนควรจัดทำเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ จัดทำแผน มีเอกสารการจัดทำอาหารกลางวัน และมีบัญชีรับ-จ่ายเงิน มีเอกสารไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการบริหารจัดการเงินโครงการอาหารกลางวัน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร</p> <p>6. การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนที่ต้องทำตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดทำเอกสารงานทะเบียนงานธุรการ ของโรงเรียน ต้องจัดทำให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติ ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>7. การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเงินของโรงเรียน ได้แก่ สมุดรายวัน สมุดเงินสด โรงเรียนต้องลงรายการในสมุดให้ครบถ้วนและถูกต้อง</p>

กิจกรรม	งบประมาณ	รายละเอียด/ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
การตรวจติดตาม การใช้จ่าย เงินอุดหนุน โรงเรียนเอกชน	36,000	<p>2.4.6 โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานและการพัฒนาด้านร่างกายของนักเรียนทุพโภชนาการพบว่า โรงเรียนเอกชน จำนวน 3 โรงเรียน ดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วน และโรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขณะที่ จำนวน 3 โรงเรียน ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>3. การดำเนินงานด้านเอกสารที่ต้องจัดทำตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนิน</p> <p>3.1 การจัดทำเอกสารงานทะเบียน งานธุรการของโรงเรียน พบว่า ตราสารจัดตั้งโรงเรียน รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และทะเบียนโรงเรียน พบว่า สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ถูกต้องทุกโรงเรียน ทะเบียนคุมการออกคำสั่งการอนุญาตตามหลักสารบรรณ พบว่าเอกชนทั้ง 8 โรงเรียนยังดำเนินการไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ และกำหนด ในขณะที่การจัดทำทะเบียนผู้อำนวยการ ครู โรงเรียนเอกชน พบว่า โรงเรียนเอกชน จำนวน 5 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ จำนวน 3 โรงเรียน ดำเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง สำหรับ สมุดลงเวลาการทำงานของครู/บุคลากรทางการศึกษา พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ดำเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วน จำนวน 6 โรงเรียน ในขณะที่ จำนวน 1 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการ และสภานักเรียนมาเรียนประจำวัน พบว่าจำนวน 4 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง และโรงเรียน จำนวน 1 โรงเรียนไม่มีสภานักเรียนมาเรียนประจำวันให้ตรวจสอบ ทั้งนี้มีโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ดำเนินการได้ ถูกต้อง ครบถ้วน สำหรับบัญชีเรียกชื่อนักเรียนมีโรงเรียนเอกชน จำนวน 5 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลให้สมบูรณ์ และมีเพียงโรงเรียนเอกชน จำนวน 3 โรงเรียน</p>	<p>งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบดุล ต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งรายรับ-รายจ่าย โดยเฉพาะรายการที่ได้รับโอนเงินจัดสรรจากรัฐ รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีโปรแกรมสำเร็จรูป GL 47 บันทึกครบถ้วน งบดุล ถูกต้อง มีหลักฐานการจ่ายเงิน และการจัดเก็บที่เป็นระบบ และการทำงานรายงานการเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557</p>

กิจกรรม	งบประมาณ	รายละเอียด/ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
การตรวจติดตาม การใช้จ่ายเงิน อุดหนุน โรงเรียนเอกชน	36,000	<p>ที่ดำเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วน ไบมอบตัวพร้อมหลักฐานโรงเรียนเอกชนทั้ง 8 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ส่วนระเบียบแสดงผลการเรียน พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ยังคงดำเนินการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียนไม่ถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>3.2 งานการเงินและบัญชีของโรงเรียน สรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้</p> <p>3.2.1 การจัดทำสมุดรายวัน/สมุดเงินสด พบว่าโรงเรียนเอกชน จำนวน 2 โรงเรียน สามารถดำเนินการจัดทำสมุดรายวันและสมุดเงินสด ได้ถูกต้อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โรงเรียนและยังไม่ดำเนินการ จำนวน 3 โรงเรียน</p> <p>3.2.2 งบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีการศึกษา 2565 พบว่า โรงเรียนเอกชน จำนวน 3 โรงเรียน สามารถดำเนินการจัดทำงบรายได้และค่าใช้จ่ายได้ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นระบบ และจำนวน 5 โรงเรียน ดำเนินการไม่ถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>3.2.3 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ประจำปีการศึกษา 2565 พบว่า โรงเรียนเอกชน ส่วนใหญ่ยังดำเนินการไม่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการ และจำนวน 2 โรงเรียน ดำเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว</p> <p>3.2.4 หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี พบว่าโรงเรียนเอกชน จำนวน 4 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในขณะที่มีโรงเรียน จำนวน 1 โรงเรียน ดำเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว และจำนวน 3 โรงเรียน ยังไม่ดำเนินการ</p>	

ภาคผนวก

ชื่อโครงการ การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)

ชื่อ - สกุล นางสาวสรรพมงคล บุญกัน

โทรศัพท์ 055029658 ต่อ 103

โทรสาร 055714769

E-mail sanpamongkol.b@gmail.com

**ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนโยบายของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560**

1. ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

1.1.1 เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์

ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส

1.1.2 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มีระบบการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนและการเบิกจ่ายให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้การควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2) โรงเรียนเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ ใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน สามารถแสดงฐานะการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)

2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ

2.2 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท

2.2.1 เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

2.2.2 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท

1) โรงเรียนเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนและการเบิกจ่ายให้ถูกต้องเป็นไปเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ

2) สถานศึกษาเอกชนในระบบ ในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน และใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทได้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.3 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

2.3.1 แนวทางการพัฒนา

จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ โดยเน้นการพัฒนาาระบบข้อมูลมาประยุกต์เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.2 เป้าหมายของแผนย่อย

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

2.3.3 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

สถานศึกษาเอกชนมีข้อมูลสารสนเทศการศึกษาเอกชน เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ

ส่วนที่ 2 รายละเอียดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในระบบ เป็นการจัดการศึกษาโดยมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา (พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 4 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) และรัฐมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การอุดหนุนด้านวิชาการ ด้านสื่ออุปกรณ์ ด้านบุคลากร และด้านการเงินโดยเฉพาะการอุดหนุนด้านการเงินแก่โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษา ประเภทสามัญศึกษา นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในระบบ เพื่อให้มีคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการบริหารจัดการที่ดี อันจะส่งผลให้สถานศึกษาเอกชนในระบบมีความพร้อม ที่จะจัดการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้สถานศึกษาเอกชนในระบบ มีแนวทางในการดำเนินงาน พัฒนา และประเมินตนเองให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ และพร้อมให้หน่วยงานภายนอกประเมินเพื่อยืนยันให้สาธารณชนทราบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดทำโครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบขึ้น ซึ่งจะนำประโยชน์ไปสู่นักเรียนโรงเรียนเอกชนได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มีระบบการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในกำกับ สามารถวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากรัฐ ได้อย่างเที่ยงตรงและถูกต้องตามความเป็นจริงและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

2.2 เพื่อให้โรงเรียนเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ ใช้จ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.3 เพื่อให้ได้ข้อมูลใช้ในการปรับปรุงระบบการวางแผน การบริหารงานและกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนด และเกิดการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า

3. เป้าหมายของโครงการ

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 สถานศึกษาเอกชน ในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 9 แห่ง ได้รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนรายบุคคล และตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่โรงเรียนได้รับ

3.1.2 รายงานผลการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 18 เล่ม

3.1.3 รายงานข้อมูลสารสนเทศการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2566 จำนวน 77 เล่ม

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 สถานศึกษาเอกชนมีการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่โรงเรียนได้รับ เป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

3.2.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มีข้อมูลสารสนเทศการศึกษาเอกชน เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ 4.1.1 จำนวนสถานศึกษาเอกชน ในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนรายบุคคล และตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่โรงเรียนได้รับ	9 โรงเรียน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
4.1.2 จำนวนรายงานผลการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	18 เล่ม
4.1.3 จำนวนรายงานข้อมูลสารสนเทศการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2566	77 เล่ม
4.2 เชิงคุณภาพ	
4.2.1 สถานศึกษาเอกชนมีการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่โรงเรียนได้รับเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก	สถานศึกษาเอกชนสามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.2.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มีข้อมูลสารสนเทศการศึกษาเอกชน เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มีข้อมูลสารสนเทศการศึกษาเอกชน ที่ถูกต้อง ครบถ้วน

5. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ขั้นตอนการดำเนินงาน		นางสาวสรรพมงคล บุญกัน
	1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม	พ.ค. 2566	
	1.2 กำหนดปฏิทินในการตรวจติดตาม	พ.ค. 2566	
	1.3 จัดทำเครื่องมือ /กำหนดการ ในการตรวจติดตาม	พ.ค. 2566	
	1.4 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ/สถานศึกษาเอกชน	มี.ย. 2566	
	1.5 ออกตรวจติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ก.ค. 2566	
	1.6 สรุป รายงานผล	ส.ค. 2566	

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2	<p>พัฒนาข้อมูลสารสนเทศการศึกษาเอกชน เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>2.1 วิเคราะห์ข้อบกพร่อง และปัญหา ที่เกิดจากการจัดทำระบบสารสนเทศการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2565</p> <p>2.2 วางแผนจัดทำข้อมูลสารสนเทศการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2566 ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ตรงตามความต้องการในการบริหารจัดการ</p> <p>2.3 รวบรวมข้อมูลโดยให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มข้อมูล</p> <p>2.4 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน จัดทำต้นฉบับรายงานข้อมูลสารสนเทศการศึกษาปีการศึกษา 2566 และจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการต่อไป</p>	<p>ก.ค.- ส.ค.</p> <p>2566</p>	<p>1.นางสาวปวีณา แก้วอินทร์</p> <p>2.นางสาววลัยพรรณ ทองแดง</p>

6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

สถานศึกษาเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 9 แห่ง

7. พื้นที่เป้าหมาย

สถานศึกษาเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 9 แห่ง

8. ระยะเวลาในการดำเนินการ (เดือน/ปี)

ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2566 ถึง เดือนสิงหาคม 2566

9. งบประมาณ

9.1 รายละเอียดการใช้งบประมาณ

งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
งบดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 36,000 บาท ดังนี้

ที่	กิจกรรม/รายการ	เงินงบประมาณ			รวม
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	
1.	การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนโรงเรียนเอกชน	-	-	-	29,378
	1.1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ ติดตาม	-	-	-	
	1.2. กำหนดปฏิทินในการตรวจ ติดตาม	-	-	-	
	1.3. จัดทำแนวทางการตรวจ/ เครื่องมือ (10 เล่ม * 90 บาท)	-	900	-	
	1.4. การประชุมชี้แจงสร้างความ เข้าใจให้กับกรรมการ/และ สถานศึกษาเอกชน ผ่านระบบ Zoom จำนวน 10 คน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน * 30 บาท * 1 มื้อ)	-	300	-	
	1.5. การตรวจสอบติดตาม จำนวน 9 โรงเรียน - ค่าเบี้ยเลี้ยง (9 คน * 120 บาท * 4 วัน) - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ - ค่าวัสดุ	-	4,320	-	
		-	4,000	-	
		-	-	18,238	
	1.6. สรุปรายงานผลการตรวจ - จัดทำรายงานผลการตรวจ (18 เล่ม * 90 บาท)	-	1,620	-	

ที่	กิจกรรม/รายการ	เงินงบประมาณ			รวม
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	
2.	พัฒนาข้อมูลสารสนเทศการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการศึกษาเอกชน - ค่าจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาเอกชน (77 เล่ม *86 บาท)	-	6,622	-	6,622
	รวมทั้งสิ้น	-	17,762	18,238	36,000

หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

9.2 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ				รวม
	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.65)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.66)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.66)	
1. การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนโรงเรียนเอกชน	0	0	9,520	19,858	29,378
2.พัฒนาข้อมูลสารสนเทศการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการศึกษาเอกชน	0	0	0	6,622	6,622
	รวมทั้งสิ้น				36,000

10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

10.1 ความเสี่ยง :

10.1.1 การตรวจเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนต่างๆ มีจำนวนมาก ทำให้ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด

10.1.2 บางโรงเรียนจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน และจัดทำเอกสารไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดก่อนลงพื้นที่
ตรวจติดตาม

10.2 การบริหารความเสี่ยง :

10.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน
ประจำปีงบประมาณ เพื่อกลั่นกรองเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนต่างๆ ก่อนตรวจติดตามฯ

10.2.2 รายงานผลการตรวจติดตามฯ โดยแบ่งเป็นระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ
กำหนด เพื่อให้โรงเรียนมีการปรับปรุงการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากรัฐ ได้อย่างถูกต้องตาม
ความเป็นจริง และมีประสิทธิภาพ

11 การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีการประเมิน	เครื่องมือที่ใช้
<p>11.1 เชิงปริมาณ</p> <p>11.1.1 จำนวนสถานศึกษาเอกชน ในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนรายบุคคล และตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่โรงเรียนได้รับ</p> <p>11.1.2 จำนวนรายงานผลการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566</p> <p>11.1.3 จำนวนรายงานข้อมูลสารสนเทศการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2566</p>	<p>การตรวจสอบ/ สัมภาษณ์/สังเกต</p>	<p>แบบบันทึกผล การตรวจสอบ</p>
<p>11.2 เชิงคุณภาพ</p> <p>11.2.1 สถานศึกษาเอกชนมีการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่โรงเรียนได้รับเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก</p> <p>11.2.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มีข้อมูลสารสนเทศการศึกษาเอกชน เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ</p>	<p>การตรวจสอบ/ สัมภาษณ์/สังเกต</p>	<p>แบบบันทึกผล การตรวจสอบ</p>

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12.1 สถานศึกษาเอกชนในระบบ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล การใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย

12.2 สถานศึกษาเอกชนในระบบ มีการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริง พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

12.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มีข้อมูลสารสนเทศการศึกษาเอกชน เพื่อการบริหารจัดการศึกษาเอกชน

(ลงชื่อ)..... กิ่งพนมพรกุล บุญกัน.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวสรรพนงคต บุญกัน)
นักวิชาการศึกษาคำนาฏการ

(ลงชื่อ)..... จิน.....ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นางฉันทนา คงคาร์ตัน)
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ความเห็นผู้อนุมัติ

อนุมัติ

.....
(ลงชื่อ)..... พ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายรรมย์ พะโยม)
ศึกษาริการจังหวัดกำแพงเพชร

ภาพกิจกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 19 กรกฎาคม 2566



ภาพกิจกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

.....



ภาพกิจกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

